

'กสิกรฯ-แบงก์ชาติ' ยุติศึก 'ภัทรฯ'

- 'บัณฑูร' ใจอ่อนยอมรับภาระครึ่งหนึ่ง
 - หม่อมเต๋ายันไม่ปิดบริษัท-หวั่นไม่คุ้ม
- กสิกรไทยสลด บง.ภัทรธนกิจไม่หุด ต้องยอมดอยคนละก้าวกับแบงก์ชาติ หลังบรรด้ออกแถลงแบบรอมรอม รอเซ็นเอ็มโอยูภายใน 1-2 วันนี้ 'หม่อมเต๋า' ยันไม่ปิดบริษัทแน่ ระบุถ้า รพท.ต้องเข้าไปลงทุน ต้องได้กำไรคืนก่อน 'ชาติศิริ' สยบข่าวลือ ยันเข้าเพิ่มทุนเอสซี สินเอเซีย

เมื่อวันที่ 1 กันยายน เวลา 14.00 น. ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (รพท.) นายบัณฑูร ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ บง.ภัทรธนกิจ พร้อมด้วยทีมงาน ได้เดินทางมาเจรจากับผู้บริหารระดับสูงของ รพท.เกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาลงทุน บง.ภัทรธนกิจ ใ้เวลาหารือ 3 ชั่วโมง จากนั้นนายบัณฑูร ล่ำซำ และนายบัณฑูร ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

นายบัณฑูรกล่าวว่า ขณะนี้มีทางออกที่จะแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้ว และจะประกาศราย

ละเอียดใน 1-2 วันนี้ เพราะ รพท.จะต้องนำเรื่องเข้าคณะกรรมการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน ส่วนนายบัณฑูรก็ต้องนำเรื่องเข้าคณะกรรมการธนาคารกสิกรไทยก่อน ทั้งนี้แนวทางที่ตกลงกันคือ ทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันรับผิดชอบและยืนยันว่าจะไม่มีการปิด บง.ภัทรธนกิจ

นายบัณฑูรกล่าวว่า มีการตกลงในหลักการที่จะแก้ปัญหา บง.ภัทรธนกิจเรียบร้อยแล้ว โดยคนจะตั้งรางวัลระยะสั้นเพื่อความชัดเจนและนำเรื่องเสนอคณะกรรมการธนาคาร จากนั้นจะสามารถเซ็นบันทึกความเข้าใจ

เศรษฐกิจ

ใจ(เอ็มโอยู) ร่วมกับ รพท.เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินตามขั้นตอนต่อไป

"ยอมรับว่าแนวทางแก้ปัญหาค้างนี้ไม่เคยเหมือนใครมาก่อน แนวทางนี้สามารถตอบคำถามผู้ถือหุ้นธนาคารและนักลงทุนที่กสิกรไทยจะเดินทางไปรอด ใ้ช่วยเพิ่มทุน ขณะเดียวกันทางการก็สามารถตอบคำถามประชาชนได้ ทำให้เกิดความสบายใจทั้งสองฝ่าย ใ้ไทยครั้งนี้เป็นใ้ไทยที่ยาก ไม่มีทางที่สองฝ่ายจะไม่เสียอะไรเลย มีความกดดันพอสมควรที่จะทำอะไรให้ประเทศมีทางออกเพราะโดยพื้นฐานแล้วอาจต้องชนกัน จึงทำให้ทุกคนตั้ง



น.ร.ว. จิตุมรงค ใ้สุนทรานอน

เครียด แต่ขณะนี้ก็รอมรอมกันได้แล้วไม่แตกหัก และประโยชน์สูงสุดอยู่ที่ประเทศ" นายบัณฑูรกล่าว

น.ร.ว. จิตุมรงค ใ้สุนทรานอน กล่าว รพท.ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมว่า จะไม่มีการปิด บง.ภัทรธนกิจเพราะไม่ใ้วิธีที่ดีที่สุด เนื่องจากการบริหารทรัพย์สินและหนี้สินจะขาดตอน และเกิดความเสียหายมากเหมือนที่เกิดกับการจัดการสินทรัพย์ขององค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) แต่หากทางการใ้ใช้วิธีการเข้าไปลงทุน หากบริษัทมีการทางการก็ต้องได้คืนก่อน แต่หากขาดทุนก็ต้องแบ่งกันรับผิดชอบ และ

ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงผู้บริหารเดิม เพราะทำงานได้ดีอยู่แล้ว ในขณะที่ทางการไม่มีความสามารถในการจัดการ ผู้สื่อข่าวถามว่าจะหารือเรื่องการโอน บด.เมอริท ลินซ์ ภัทร กับเรื่องของ บดจ. กองทุนรวมกสิกรไทยด้วยหรือไม่ น.ร.ว. จิตุมรงคกล่าวว่า จะหารือเรื่องดังกล่าวด้วย และมีความเป็นไปได้ที่โอนกลับคืนมา

แหล่งข่าวจาก รพท.กล่าวว่า วิธีการตกลงกันนั้น จะมีการคัดแปลงหลักการเดิมที่กสิกรไทยเสนอมา โดยกองทุนฟื้นฟูจะโอนหนี้ที่มีปัญหาของ บง.ภัทรธนกิจให้กสิกรไทยบริหาร โดยหากมีการไ้จะต้องนำส่งใ้กองทุนฟื้นฟู ขณะที่กองทุนฟื้นฟูจะเข้ารับการประเมินมูลค่าของ บง.ภัทรธนกิจ

นายชาติศิริ ใ้สุนทรานอน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวว่ากรณีธนาคารกสิกรไทยไม่เข้าเพิ่มทุนใน บง.ภัทรธนกิจ อาจจะเป็นเหตุใ้ธนาคารกรุงเทพไม่เข้าเพิ่มทุนใน บง.เอสซี สินเอเซีย บ้างว่า ข้อตกลงระหว่างธนาคารกรุงเทพในการเพิ่มทุนใน บง.เอสซี สินเอเซีย ยังเป็นไปตามข้อตกลงเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง และระหว่างนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนเดิม